



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

7 สิงหาคม 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ

งบส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, แนวหน้า, กท.ธุรกิจ, ผู้จัดการ, มติชน, hfocus, thecoverage)

- นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผยว่า ขณะนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. ได้ลงนามในประกาศ คกก.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2566 และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข การรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566 หลังจากได้ข้อยุติทางกฎหมาย ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ ให้สามารถใช้เงินจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในการจ่ายชดเชยค่าบริการด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (PP) แก่หน่วยบริการที่ให้บริการ PP แก่บุคคลที่ไม่ได้ใช้สิทธิบัตรทอง เช่น ข้าราชการ ผู้ประกันตน พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น หลังจากนั้น หน่วยบริการสาธารณสุขสามารถจัดบริการ PP ให้แก่คนไทยทุกคนแล้วมาเบิกเงินจาก สปสช. ได้ตามปกติ

ถ่ายโอน รพ.สต.ปี 2566 หลายแห่งไม่พร้อมต่อหารื้อร่วมกัน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผย อย.จ.หลายแห่งตอบกลับพร้อมรับถ่ายโอนรอบ ต.ค. 66 แต่ยังมีอีกหลายแห่งไม่พร้อม จากเรื่องกฎหมายวิชาชีพเกี่ยวข้อง เช่น ทันตภิบาลต้องทำงานภายใต้ทันตแพทย์ การจัดซื้อยาซึ่งกรมบัญชีกลางระบุว่า สธ. ไม่สามารถนำงบจัดซื้อยาใช้จ่ายข้ามกระทรวงได้ ซึ่งจะต้องหารื้อร่วมกัน ส่วนแนวทางช่วยเหลือคนถ่ายโอนขอย้ายกลับ ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมจำนวนให้ตรงกันทั้งสองฝ่าย

การเรียกเก็บค่าบริการผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน รพ.นางรอง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการออนไลน์, hfocus)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวถึงกรณี รพ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ประกาศเก็บค่าบริการผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินนอกเวลาราชการ 100 บาท ว่า สสจ.บุรีรัมย์ได้พูดคุยกับรพ.นางรองแล้วว่าเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน และให้บทวนประกาศด้านนพ.สสจ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า 1 ก.ย.นี้ รพ.นางรองยังให้บริการทุกอย่างเหมือนเดิม หากอนาคตมีการพัฒนาเป็นคลินิกเฉพาะทางพิเศษนอกเวลาราชการ จึงสามารถเก็บค่าบริการเพิ่มเติมได้ แต่ต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด

5 ปัจจัยดึงทันตแพทย์อยู่ในระบบ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เปิดเผยถึงการผลักดันนโยบาย รพ.ทันตกรรม ที่ต้องจัดหาบุคลากรมารองรับเพิ่มเติม และให้คงอยู่ในระบบว่า ในปีหนึ่งมีทันตแพทย์จบ 800 คน ในจำนวนนี้อยู่ใน สธ.ประมาณ 1 ใน 4 ย่อมไม่เพียงพอ การมี รพ.ทันตกรรม จึงต้องเพิ่มจำนวนบุคลากรมากขึ้น และจำเป็นที่ สธ.ต้องผลิตทันตแพทย์ขึ้นเอง แต่ที่สำคัญคือการทำให้ให้คงอยู่ในระบบ ซึ่งข้อมูลที่ผ่านมาพบว่า บุคลากรที่จะอยู่ใน สธ. มี 5 ปัจจัย คือ 1.ค่าตอบแทน 2.สวัสดิการ 3.ความก้าวหน้า 4.ภาระงาน และ 5.เรื่องอื่น ๆ เช่น ครอบครัว ต้องกลับไปดูแลพ่อแม่ ลูกต้องย้ายโรงเรียน เป็นต้น

โรคโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, thebetter)

- กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด 19 รายสัปดาห์ 30 ก.ค. - 5 ส.ค. 2566 มีผู้ป่วยรักษาตัวใน รพ. 268 ราย เฉลี่ย 38 ราย/วัน ผู้เสียชีวิต 12 ราย เฉลี่ย 2 ราย/วัน ผู้ป่วยปอดอักเสบ 148 ราย ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจ 96 ราย ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2566 ผู้ป่วยสะสม 31,525 ราย เสียชีวิตสะสม 768 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch7

- นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์เชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินหายใจ รพ.วิชัยยุทธ เผยการแพร่ระบาดของโควิด 19 อยู่ในช่วงซาลง แต่ยังมีมากกว่าใช้หวัดใหญ่ คนที่ไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกันโควิดแม้แต่เข็มเดียวและวัคซีนใช้หวัดใหญ่ มีโอกาสป่วยหนักได้ แนะนำให้ไปรับวัคซีนป้องกันโควิดรุ่นใหม่และใช้หวัดใหญ่อย่างละ 1 เข็ม ซึ่งฉีดพร้อมกันได้

ข่าวปลอม

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (head topics, TNN)

- สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ชี้แจงกรณีที่มีข่าวสารถูกส่งต่อทางสื่อออนไลน์เรื่องเล่นมือถือในที่มืดนาน ทำให้เป็นมะเร็งตาหรือตาบอดถาวร เป็นข้อมูลเท็จ ยังไม่มีหลักฐานทางวิชาการยืนยันแต่อย่างใด แต่ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์หรือเล่นโทรศัพท์นาน ๆ จะ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
ใช้สายตาเพ่งหน้าจอตลอดเวลา มักเกิดอาการตาล้า ตาแห้ง ตาแดง เนื่องจากมีการกระพริบตาน้อยลง อาจเกิดอาการเคืองตาได้ง่าย	
<p>โครงการผ่าตัดต้อกระจก</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการออนไลน์, มติชน, สำนักข่าวไทย, Siam eagle)</p> <p>- นพ.อาคม ชัยวิระวัฒน์ ผอ.รพ. และประธานมูลนิธิ รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ลงนามความร่วมมือกับนายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ประธานมูลนิธิพัฒนาเครื่องมือแพทย์ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการผ่าตัดต้อกระจกมอบโลกสดใส มอบคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุเข้าถึงบริการ ลดระยะเวลารอคอยการผ่าตัด ลดภาวะตาบอดจากต้อกระจก สร้างคุณภาพการมองเห็นที่ดีแก่ผู้สูงอายุ ในวันที่ 5 ส.ค. 2566</p>	-
<p>กลุ่มคนไข้ไปรักษาที่คลินิกแพทย์แผนไทย ถูกฟ้องบุกรุก</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (siamnews, Chiangmainews, เพจ fb ข่าวเวิร์คพอยท์ 23)</p> <p>- กลุ่มคนไข้ 4 คนที่เข้ารับการรักษาตัวในคลินิกแพทย์แผนไทยแห่งหนึ่งใน ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่ พร้อมกับแพทย์แผนไทยประจำคลินิกอีก 1 คน นำหมายศาลจังหวัดเชียงใหม่ เข้าแจ้งความกับ พ.ต.ท.ปพน ตาขันทะ พนักงานสอบสวน สภ.หางดง หลังก่อนหน้านี้เข้ารับการรักษาตามปกติ แต่กลับถูกเจ้าของคลินิกยื่นฟ้องต่อศาลจังหวัดเชียงใหม่ในข้อหาบุกรุก โดยทั้งหมดบอกว่าไม่รู้สาเหตุและการถูกฟ้องทำให้ทุกคนต้องเดือดร้อน</p>	-